

Số: 283 /LĐLĐ
V/v tham gia viết bài dự thi.

Quận 1, ngày 15 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: - Ban chấp hành CĐCS trực thuộc

Thực hiện Công văn số 96/LĐLĐ-TG ngày 27/3/2015 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tham gia viết bài dự thi Cuộc thi “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý”. Để góp phần cho hội thi thành công tốt đẹp; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 1 đề nghị BCH/CĐCS trực triển khai đến đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ tham gia hội thi, với nội dung cụ thể như sau:

Báo Lao động đang phát động Cuộc thi “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý” với mục tiêu tìm hiểu, quảng bá, phổ biến và chia sẻ kinh nghiệm và các bài học hay về những cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc thực hiện và có sáng kiến thực hiện tốt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững. Bài dự thi là những bài viết dựa trên những tình huống, vụ việc hoặc cách làm cụ thể xảy ra trong thực tế phản ánh những nội dung sau: Những bất cập trong chính sách, quy định hiện hành đối với người lao động và các hoạt động khiếu nại của họ; giải pháp cung cấp kiến thức pháp luật cho người lao động và chủ doanh nghiệp (gồm cả phương pháp và hình thức đưa kiến thức pháp luật đến với người lao động); những cơ chế, hình thức giải quyết khiếu nại trong nội bộ doanh nghiệp (những cơ chế, hình thức để người lao động có thể nêu những thắc mắc, kiến nghị đối với chủ doanh nghiệp; cơ chế tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, kiến nghị đó, bao gồm cả cơ chế đối thoại định kỳ hoặc đột xuất giữa người lao động với Công đoàn và người sử dụng lao động); những mô hình, cách làm tư vấn pháp luật hiệu quả; làm thế nào để người lao động đến với hệ thống tư vấn pháp luật; các bài học tốt về cách thức, hiệu quả của hệ thống tư vấn pháp luật đối với công nhân lao động.

Đối tượng dự thi: là công nhân lao động tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cán bộ công đoàn từ tổ trưởng, tổ phó công đoàn trở lên (cán bộ công đoàn từ cấp tổ trở lên); chủ doanh nghiệp (là người Việt Nam và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam); các cán bộ, chuyên gia quan tâm đến lĩnh vực này.

Thời gian nhận bài dự thi đến ngày 20/4/2015; Dự kiến trao 5 giải: 01 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng (hiện vật và tiền mặt), 01 giải Nhì trị giá 07 triệu đồng (hiện vật và tiền mặt), 01 giải Ba trị giá 03 triệu đồng (hiện vật và tiền mặt) và 02 giải khuyến khích, mỗi giải 01 triệu đồng.

Yêu cầu mỗi bài viết có khoảng 1.000 chữ và ảnh, gửi về hộp thư thiphapluatbld@gmail.com hoặc Ban Công đoàn, Báo Lao động, 167/15 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; xem thể lệ cụ thể tại website www.laodong.com.vn.

Liên đoàn Lao động Quận 1 đề nghị BCH/CĐCS quan tâm triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ LĐLĐ Q1;
- Ban Tuyên giáo Quận ủy 1;
- Lưu: VT, TG, đăng website.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Như Cát Tường